



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ คมคิดคนเขียน: เปรียบเทียบได้	เดลินิวส์
2. คอลัมน์ จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: ภาคการเกษตรกำลังจะฟื้นตัว เดิมพันอนาคตรัฐบาล	แนวหน้า
3. ภาพข่าว: ข่าวสั้น: ผู้บริหารกรมชลประทานนำเสนอข้อมูล	ผู้จัดการรายวัน
4. อุทยานฯพร้อมพิสูจน์โรงกล้าไม้	เดลินิวส์
5. ภาพข่าว: ส่งเสริมอาชีพ	ไทยโพสต์
6. ดึงคำปลื้มซื้อข้าวสารหอมมะลิต้นละ3หมื่น	กรุงเทพธุรกิจ
7. สก๊อปพิเศษ: ชาวดอยหล่อ ผลิต'มะม่วงแพนซี'แปลงใหญ่คุณภาพเกรดพรีเมียม...	สยามรัฐ
8. รายงานพิเศษ: บูรณาการแก้ไขปัญหา หมอกควันภาคเหนือ	สยามรัฐ
9. แจงมะกันอย่าตัดจีเอสพี	ไทยรัฐ
10. 'ตุ๋น'เอาผิดเงินทอนกล้าไม้อธิบดีอุทยานฯลั่นพร้อมให้สอบ	ข่าวสด
11. แปลงใหญ่โคเนื้อกำแพงเพชรสูตรสำเร็จ โคเนื้อพันธุ์ดี	ข่าวสด
12. ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ก้าวสำคัญขับเคลื่อนเกษตรไทย...	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : คอลัมน์: คมคิดคนเขียน: เปรียบเทียบได้

วันที่ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 25086 หน้า : 3(ขวา)

คมคิด คนเขียน เปรียบเทียบได้

ถ้า จัดลำดับนักรบเมือง ที่พูดจาให้ร้ายทำลายบ้านเกิดของตัวเอง ผมเชื่อว่า นักรบเมือง (บางคน) ของบ้านเรา ต้องคิดอยู่ในที่ปราชรีดแน่ ๆ ก็กิดูเถอะ ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ล้วนมุ่งชี้ไปในทางดีเกือบทั้งนั้น แต่สมาชิกพรรคบางพรรคการเมือง ที่ชอบอวดตัวว่าเป็นกูรูด้านต่าง ๆ กลับสื่อสารไปอีกทางเป็นประจำ

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา “นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รว.พาณิชย์ แถลงผลงาน ผลการทำงานช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่อง และสามารถนำไปจับโกหก พวกชอบป่วนได้เลย

เริ่มตั้งแต่ การดำเนินมาตรการในส่วนของการเศรษฐกิจฐานราก มุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ กินดี-อยู่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการดำเนินมาตรการทางการตลาด ภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ราคาข้าวเปลือกทุกชนิด โดยเฉพาะหอมมะลิ 18,700 บาท/ตัน ราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์

ไม่ว่าจะเป็น การระบายสต็อกข้าวรัฐบาลจนเกือบหมด การหาตลาดต่างประเทศรองรับผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม และภายในเดือน มิ.ย. กระทรวงจะนำเสนอมาตรการดูแลข้าวทั้งระบบต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายผลักดันราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมา

รวมทั้งจะมีการหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกมาในอนาคตด้วยเช่นกัน เนื่องจาก **เกษตรกรรมไทยจะปลูกมากขึ้น** เพราะราคาก่อนข้างดี เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาหลักหมื่น โรงงาน สูงกว่า 10 บาท/กก.

มันสำปะหลัง หัวมันเชื้อแป้ง 25% กก. ละ 3.15 บาท ปีที่ผ่านมา 1.7 บาท ราคาส่งออกมันเส้น 8% แป้งมัน 4% จากเดือนก่อนหน้า ส่วนการแก้ปัญหาการปาล์มน้ำมันก็จะประชุมร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับราคาต่อไป

ส่วนแนวทางการดูแลและยกระดับราคาผลไม้ นายสนธิรัตน์ได้

แจกแจงว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลไม้ **ครบวงจร** ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อต้นปี 2561 เพื่อมุ่งให้ไทยเป็น **มหานครผลไม้ของโลก**

นอกจากนี้ยังได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมการตลาดทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง ภายใต้โครงการ Thailand Amazing Durian and Fruit Festival 2018 ทั่วประเทศและให้ทุเรียนเป็นสินค้านำร่องในการค้าออนไลน์ระดับโลก คือ อาลีบาบา รวมทั้งจะขยายผลต่อเนื่องไปยังสินค้าอื่นเช่น ลำไย มังคุด

รวมทั้งการก้าวผ่าน Thaitrade Shop ปัจจุบัน Thaitrade มีผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิก 25,000 ราย มีผู้ซื้อจากทั่วโลก 1.7 แสนราย จำนวนสินค้า 2.5 แสนรายการ และมีมูลค่าการซื้อขายแล้วกว่า 5,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งฝ่ายบริหาร **มักใช้ดูแลผู้มีรายได้น้อย** ตลอดจน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 28,705 ร้านค้าทั่วประเทศ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยอดขายกว่า 30,000 ล้านบาท ปัจจุบันร้านธงฟ้าประชารัฐที่คิดตั้งเครื่อง EDC ไปแล้ว 30,000 ร้านค้า **ครอบคลุม 7,500 ตำบล ทั่วประเทศ**

ทั้งนี้ **จะคิดตั้งให้ครบ 4 หมื่นร้านค้า** ภายในเดือน มิ.ย. 61 นอกจากนั้นในเร็ว ๆ นี้ กระทรวงฯ ได้กำหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนสินค้าชุมชนในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐด้วย โดยจะให้ผู้ถือบัตร สามารถ **ใช้จ่ายซื้อสินค้า** ได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ร้านค้าในตลาดสด ร้านขายผัก เชียงหมู ร้านก๋วยเตี๋ยว ผ่านแอปพลิเคชัน

สำหรับทิศทางการทำงานในอนาคตของกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารยืนยันว่า จะยังเดินหน้า **นโยบายเชิงยุทธศาสตร์** ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น ตลาดชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐ ปัจจุบัน 28,705 ร้านค้า จะขยายเป็น 100,000 ร้านค้า ภายใน 3 ปี

รวมทั้งดูแลผู้ประกอบการและ **ยกระดับราคาสินค้าเกษตร** บ่มเพาะคนตัวเล็ก และคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการทำธุรกิจหรือการค้ามากขึ้นให้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนให้สามารถใช้ QR Code ในร้านค้าที่หลากหลาย และภายในปี 2562 ตั้งเป้าให้ “MOCBiz Club ช่วยยกระดับ Micro SMEs จังหวัดละ 100 ราย” ซึ่งจะส่งผลให้มี Micro SMEs ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 7,700 ราย ทั่วประเทศ สำหรับ **แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ** ด้วยการจัดคู่แฟรนไชส์ กับผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้าสร้างอาชีพได้ 20,000 ราย ภายในปีนี้

มีข้อมูลตัวเลขยืนยันอย่างนี้ โกรทพูดจริง โกรทพูดเท็จตรวจสอบได้ง่าย ๆ เลยครับ.

“เขียนมัน”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : คอลัมน์ จีระพงค์ เต็มเปี่ยม: ภาคการเกษตรกำลังจะฟื้นตัว เดิมพันอนาคตรัฐบาล

วันที่ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 13569 หน้า : 2(ซ้าย)



ภาคการเกษตรกำลังจะฟื้นตัว เดิมพันอนาคตรัฐบาล

ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะรุดหนักในหัวข้อดังกล่าว ถึงขั้น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ แถลงผลงาน ผลการทำงานช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ว่า กระทรวงได้ดำเนินมาตรการในส่วนของการเศรษฐกิจฐานรากมุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ กินดี-อยู่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการดำเนินมาตรการทางการตลาด ภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ราคาข้าวเปลือกทุกชนิด

โดยเฉพาะหอมมะลิ 18,700 บาท/ตันราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการระบายสต็อกข้าวรัฐบาลจนเกือบหมด การหาตลาดต่างประเทศรองรับผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และภายในเดือนมิ.ย. กระทรวงจะนำเสนอมาตรการดูแลข้าวทั้งระบบต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายผลักดันราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมา

รวมทั้งจะมีการหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกมาในอนาคตพร้อมกันเพราะเกษตรกรมีแนวโน้มจะปลูกมากขึ้นเพราะราคาก่อนข้างดี เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาหน้าโรงงาน สูงกว่า 10 บาท/กก. มันสำปะหลัง หัวมันเชื้อแป้ง 25% กก.ละ 3.15 บาท ปีที่ผ่านมา 1.7 บาท ราคาส่งออกมันเส้น 6% แป้งมัน 4% จากเดือนก่อนหน้า

ส่วนการแก้ปัญหาราคาลำไยที่แพงก็จะมีประชุมร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับราคาต่อไป

สำหรับผลไม้ กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ครบวงจรซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อต้นปี 2561 เพื่อมุ่งให้ไทยเป็นมหานครผลไม้ของโลก ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมการตลาดทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง ภายใต้โครงการ Thailand Amazing Durian and Fruit Festival 2018 ทั่วประเทศและให้ทุเรียนเป็นสินค้านำร่องในการค้าออนไลน์ระดับโลก คือ อาลีบาบา ทั้งนี้ กระทรวงก็จะขยายผลต่อไปยังสินค้าอื่น เช่น ลำไย มังคุด รวมทั้งการค้าผ่าน Thaitrade Shop ปัจจุบัน Thaitrade มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก 25,000 ราย มีผู้ซื้อจากทั่วโลก 1.7 แสนราย จำนวนสินค้า 2.5 แสนรายการ และมีมูลค่าการซื้อขายแล้วกว่า 5,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ขณะนี้ได้จัดหาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 28,705 ร้านค้าทั่วประเทศ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยอดขายกว่า 30,000 ล้านบาท ปัจจุบันร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC ไปแล้ว 30,000 ร้านค้า ครอบคลุม 7,500 ตำบลทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะติดตั้งให้ครบ 4 หมื่นร้านค้า ภายในเดือน มิ.ย. 2561 นอกจากนั้นในเร็วๆ นี้กระทรวงฯ ได้กำหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนสินค้าชุมชนในร้านค้าธงฟ้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13569 หน้า : 2(ซ้าย)

หัวข้อ : คอลัมน์ จีระพงค์ เต็มเปี่ยม: ภาคการเกษตรกำลังจะฟื้นตัว เดิมพันอนาคตรัฐบาล

ประชากรรัฐด้วย โดยจะให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ร้านค้าในตลาดสด ร้านขายผัก เชียงหมู ร้านก๋วยเตี๋ยว ผ่านแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ยังมีการการจัดกิจกรรมชงฟ้าราคาประหยัด ลด 20-40% รวม 1,800 ครั้งทั่วประเทศ ลดค่าครองชีพประชาชนจำนวน 1.3 ล้านคน ลดค่าครองชีพได้จำนวน 113 ล้านบาท มูลค่าจำหน่าย 300 ล้านบาท โครงการสร้างธุรกิจและสร้างงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อย อาทิ โครงการแฟรนไชส์สำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยนำเสนอแฟรนไชส์ที่มีมูลค่า 10,000-50,000 บาท

สำหรับทิศทางการทำงานในอนาคตของกระทรวงพาณิชย์ จะยังเดินหน้านโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านโครงการต่างๆ เช่น ตลาดชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐ ปัจจุบัน 28,705 ร้านค้า จะขยายเป็น 100,000 ร้านค้า ภายใน 3 ปีรวมทั้งดูแลค่าครองชีพและยกระดับราคาสินค้าเกษตร บ่มเพาะคนตัวเล็กและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการทำธุรกิจหรือการทำมาค้าขายให้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนให้สามารถใช้ QR Code ในร้านค้าที่หลากหลาย และภายในปี 2562 ตั้งเป้าให้ “MOC Biz Club ช่วยยกระดับ Micro SMEs จังหวัดละ 100 ราย” ซึ่งจะส่งผลให้มี Micro SMEs ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 7,700 รายทั่วประเทศ สำหรับ Franchise สร้างอาชีพ ด้วยการจับคู่ Franchise กับผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้าสร้างอาชีพได้ 20,000 รายภายในปีนี้

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ อาทิ การค้าออนไลน์ ด้วยการยกระดับ Thaitrade.com ซึ่งเป็น National E-Marketplace Platform ของไทยให้ก้าวสู่การเป็น Platform ชั้นนำระดับสากล โดยมี “เป้าหมายการค้าออนไลน์ผ่าน Thaitrade.com ขยายตัวเป็น 1 หมื่นล้านบาทภายใน 3 ปี จากปัจจุบัน 5 พันล้านบาท และตั้งเป้าการส่งออก

ปี’61 เดิมโต 8% เป็นอย่างน้อย

การปฏิรูปกระทรวงฯ เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ส่งเสริมอำนวยความสะดวกทางการค้า (EoDB) และ Smart MOC ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายอนาคตให้เป็น “E-Service ทั้งระบบ” ภายในปี 2562 และสนับสนุนให้ “EoDB ดิจิต TOP 20” ภายใน 3 ปี (จากอันดับที่ 26 ในปัจจุบัน) รวมทั้ง ยกระดับและปรับบริการกิจกรรม โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง เน้น e-Commerce กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เน้น Service (ธุรกิจบริการ) และให้ความสำคัญในการพัฒนา Big Data เพื่อใช้พลังข้อมูลในการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง

น.ส.สุดิมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ผลงานด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกเริ่มฟื้นตัว โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวละ 11.5% (มูลค่ารวม 81,780 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี ผ่านการเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก ทั้งตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดเมืองรอง เน้นการส่งเสริมสินค้ารายคลัสเตอร์ มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมไปขยายตลาด 2,850 ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อประมาณ 47,000 ล้านบาท

อ่าวข่าวันนี้แล้ว พอจะอุ่นใจได้ว่าเกษตรกรไทยเกือบทุกสาขา และผู้มีอาชีพอื่นๆ จะลืมตาอ้าปากได้ก็คราวนี้ละครับ

งานนี้ถือว่าเดิมพันอนาคตรัฐบาล



ข่าวสั้น

ผู้บริหารกรมชลประทานนำเสนอข้อมูล



นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหาร กรมชลประทาน ได้นำเสนอข้อมูลให้ พอ.อ.ประยุทธ์ จันทรีโอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ลงพื้นที่ ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของประเทศ พื้นที่บางส่วนโดนบุกรุก สภาพตื้นเขิน จึงได้มีการปรับปรุงและก่อสร้างที่อุ้มน้ำจากคลอง C.1 สำหรับการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งจะทำการเติมน้ำเข้าบึง ปีละ ประมาณ 6-10 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งรักษา ระดับน้ำในบึงให้มีปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาระบบนิเวศภายในบึง สนับสนุนการประมง และพื้นที่เพาะปลูกบริเวณโดยรอบบึง

อุทยานฯพร้อมพิสูจน์โก่งกล้าไม้

จากกรณี นายวิชาญ สิมมาษา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มีหนังสือสั่งสอบสวน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบุคลากรกว่า 109 ล้านบาท ไปเพาะชำ 55 ล้านกล้าไม้ ขณะที่ นายธัญญา ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เมื่อปี 2553 และมีการเรียกเงินทอนร้อยละ 50 นั้น

ความลับหน้า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

ด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า การตรวจสอบของปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ในเรื่องดังกล่าว ไม่หนักใจ เพราะทำทุกอย่างตรงไปตรงมา ส่วนกล้าไม้ที่นำไปปลูกซึ่งขณะนี้จะมีอายุถึง 7 ปี จะรอดหรือไม่ ไม่ทราบ เพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาคสนามที่จะดำเนินการต่อ เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ในบ้าน ดायท์มี รอดก็มีเรื่องที่ไม่ใช่อยู่ ๆ จะทำได้ทันที แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมป่าไม้และรัฐมนตรีที่สำคัญคือ สำนักงบประมาณ หากสำนักงบประมาณไม่อนุมัติให้แปรงบประมาณ ก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากนั้นเรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องเก่า ซึ่งการนำมาตรวจสอบใหม่ ยินดีให้ความร่วมมือ ยืนยันว่าไม่หนักใจอะไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแปรงบประมาณดังกล่าว ได้โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 134 ลงวันที่ 13 ส.ค.53 จากงบบุคลากร สำนักบริหารกลาง ไปเป็นงบลงทุน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 103,716,100 บาท เพาะกล้าไม้ทั่วไป 50,720,000 กล้า มีการเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่อีก 92,300 กล้า และเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 500,000 กล้า นอกจากนี้ยังโอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 155 ลงวันที่ 20 ส.ค. 53 จากงบบุคลากรสำนักบริหารกลาง ไปเป็นงบลงทุนกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4,659,000 บาท และงบดำเนินงานกิจกรรมรักษาสวนป่าเดิม ไปเป็นงบลงทุนกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 938,000 บาท รวม 5,597,900 บาท เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 2,900,000 กล้า รวมโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 109,313,100.00 บาท มีการเพาะชำกล้าไม้ 55,092,300 กล้า ซึ่งเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเฉพาะปลายปีเท่านั้น

ในส่วนของงบประมาณประจำปีปกติ และเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2553 เพาะชำกล้าไม้และปลูกป่ามากกว่าโอนเปลี่ยนแปลงอีกหลายเท่าตัว โดยกรมป่าไม้จะตรวจสอบเบื้องต้น 6 รายการ คือ 1.บัญชีกล้าไม้ ชนิด จำนวน 2.ระยะเวลาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ 3.บัญชีรายชื่อผู้ขอกกล้าไม้ และสถานที่ปลูก 4.บัญชีคณานและการเบิกจ่ายเพื่อเพาะชำกล้าไม้ 5.หลายหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรได้งบประมาณมากขึ้นไม่เท่ากัน ใช้อะไรพิจารณา และ 6.กล้าไม้ทั้งหมด 55 ล้านกล้า ตอนนี้ อยู่ที่ใด ทั้งนี้เวลา 10.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. นายธัญญา เรียกประชุมผู้บริหารกรมอุทยานฯ ทั่วประเทศ พร้อมกำชับว่าห้ามส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม.



ส่งเสริมอาชีพ ● นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และการจัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ่า จำกัด เพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในตำบลระบ่า อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลระบ่า จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้.

ดึงคำปลีกซื้อข้าวสารหอมมะลิต้นละ3หมื่น

กรุงเทพธุรกิจ ● “กรมส่งเสริมสหกรณ์” จับมือ “เทสโก้ โลตัส” ต่อยอด รับซื้อข้าวสารหอมมะลิ 9,000 ตัน กระจายถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศต้นละ 3.2 หมื่น

นายภูษิต นุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับเทสโก้ โลตัสว่า โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อขยายช่องทางตลาดข้าวสารสหกรณ์สู่ผู้บริโภค และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้ซื้อข้าวคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีโลตัสได้รับซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ 5,700 ตันข้าวสารโดยไม่ผ่านคนกลางหรือโรงสี และได้ขยายผลอีก 7,000 ตันข้าวสารและบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก

รวมถึงขยายประเภทสินค้า โดยรับซื้อข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่จากสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 2,000 ตัน บรรจุถุงสุญญากาศขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม รองรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก โดยเริ่มขายตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย.นี้ รวม 9,000 ตันข้าวสาร

“เกษตรกรขายข้าวสารหอมมะลิได้ในราคาต้นละ 3.2 หมื่นบาท สูงกว่าท้องตลาด 4,000 บาท ซึ่งกระทรวงเกษตรวางแผนขยายผลนโยบายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มเติมอีก 6,000 แปลงในปี นี้ จากปัจจุบัน 3,800 แปลง จับคู่การค้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ค้าได้แล้ว 800 แปลง”

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า กรมมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ การผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาด พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวดำเนินธุรกิจข้าวแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่มปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ และผลิตข้าวเปลือกให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และป้อนสู่โรงสีข้าวเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร ซึ่งโรงสีข้าวสหกรณ์ส่วนใหญ่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ทั้งหมดนี้เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจร และมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกัน จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพได้ในรูปแบบประชารัฐ เช่นเดียวกับโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเทสโก้ โลตัส



สก๊อปพิเศษ

ชาวดอยหล่อ ผลิต 'มะม่วงแฟนซี' แปลงใหญ่ คุณภาพเกรดพรีเมียม-ป้อนตลาดส่งออก

จากปัญหาเสถียรภาพราคา "ลำไย" ที่ผันผวนขึ้นๆ ลงๆ ทุกปี ประกอบกับเมื่อปี 2559 ประสบภาวะแห้งแล้ง จึงทำให้เกษตรกร ช่วยกันวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ หาทางออกด้วยกันหันมาปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ หรือ "มะม่วงแฟนซี" กว่า 7 สายพันธุ์แทนได้แก่ จินหงษ์ R2E2 แดงจักรพรรดิ ช้างแดง มั่นศรีวิชัย มั่นสามรส และทองคำ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ปลูกที่ไม่เหมือนใครและกำลังเป็นที่นิยมชมชอบของชาวจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงใหญ่

เสน่ห์ของมะม่วงดอยหล่อ อีกอย่างหนึ่งคือ มีสีผิวสวย ผลขนาดใหญ่ บางลูกมีขนาดถึง 1-3 กิโลกรัม และมีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของชาวจีนที่นิยมซื้อไปแปรรูปและนำไปไหว้เจ้าเกษตรกรดอยหล่อค่อนข้างจะมีเทคนิคในการผลิตสูงมุ่งตลาดนำการผลิตสามารถผลิตมะม่วงให้ได้สีของผลตามที่ตลาดต้องการทั้งเขียว ชมพูม่วง แดง และให้ผลผลิตคุณภาพสูง บางสายพันธุ์มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับรูปหัวใจ ส่งผลให้มะม่วงดอยหล่อเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็นมะม่วงเกรดพรีเมียมขายได้ราคาดี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญนโยบายตลาด



นำการผลิตอย่างมาก กรมฯ จึงเร่งมอบหมายให้ทุกพื้นที่เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตผ่านระบบการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเชื่อมโยงตลาดแบบ

ครบวงจรให้กับเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตพืชผลทุกชนิดของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ "มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ของดอยหล่อ" เป็นผลผลิตที่กรมฯ ให้ความสำคัญได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นที่ต้องการของกระแสตลาดต่างประเทศ ในขณะนี้ ซึ่งการหันมาปลูกมะม่วงแทนการปลูกลำไยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและไม่มีความเสี่ยงด้านราคาอีกทั้งยังใช้ปุ๋ยอินทรีย์สารชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นมะม่วงอบแห้งและพร้อมเป็นต้นแบบให้เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้อีกด้วย

สำหรับอำเภอดอยหล่อ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะม่วงรวม 4,000 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 2,800 ไร่ หรือ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2.5-3 ตัน/ไร่ ราคาโดยเฉลี่ยห้องคาร์บอน 25-35 บาท/กก. ถ้าเป็นช่วงต้นฤดูกาลก็จะขายได้ราคาถึง 65บาท/กิโลกรัม โดยมีตลาดส่งออกเป็นหลักโดยปี 60 สามารถสร้างมูลค่าได้กว่า 360 ล้านบาท

ในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เข้าสู่ระบบแปลงใหญ่จำนวนจำนวน 598 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 3 ตัน รวม 1,794 ตัน ยอดส่งออกปี 60 ทั้งในและต่างประเทศ รวม 1,794 ตัน รวมมูลค่า 89 ล้านบาท ขนาดของมะม่วง เล็กสุด 8 ซีด ใหญ่สุด 3 กิโลกรัม สำหรับมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์

ของดอยหล่อ ยังมีแนวโน้มตลาดที่สดใสอีกยาวไกลเพราะกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมที่จะผลักดันจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ไทยเทรต ดอทคอม ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่รัฐบาลจะนำมาต่อยอดจากเดิมเป็นช่องทางของผู้ส่งออกเท่านั้น ปรับปรุงบริการใหม่ ส่งเสริมรูปแบบการขายแบบ Business to consumer ภายในประเทศ



รวบรวมสินค้าทุกประเภทมา
วางขายบนเว็บไซต์
สามารถซื้อสินค้าได้
หลายแพลตฟอร์ม
เพียงแต่นี้
เกษตรกรต้อง
สร้างความเชื่อ
มั่นของผลผลิต
คุณภาพสินค้าต้อง
สม่ำเสมอ การส่ง
มอบเป็นไปตามระยะ
เวลา มีห้องเย็นเก็บผลผลิต
เพราะว่าเมื่อออร์เดอร์มาปั๊บ ส่งออนไลน์ สามารถ
ขายตรงนี้ได้ทันทีซึ่งปีหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร
มีเป้าหมายที่จะผลักดันมะม่วงแปงใหญ่ดอย
หล่อซื้อขายผ่านออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
ด้าน **นายจรัส ศรีสุภา** ประธานแปลงใหญ่
มะม่วงอำเภอดอยหล่อ กล่าวว่า ดอยหล่อ เดิม
เป็นพื้นที่อับฝนแต่มีการบริหารจัดการส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ดี รูปแบบกลุ่มได้รับการ

ดูแลเรื่องน้ำในระบบการ
ผลิตจากงานหน่วยงาน
ทางภาครัฐ อย่างศูนย์
ปฏิบัติการฝนหลวงภาค
เหนือ นอกจากนี้ หลังจาก
เกษตรกรอำเภอได้เข้ามาส่ง
เสริมการปลูกมะม่วงระบบแปลงใหญ่
ทำให้มีทิศทางทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น มีการ
พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาส่งเสริมเทคโนโลยี
การปลูกระยะชิด มีการปรับแต่ง และมีการ
ดูแลให้ต้นไม้สูงเกินไปหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า"**เปิด
ผ่ากะโหลก**" เพื่อเปิดช่องกลางให้แสงลง มีการ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เช่น ตลาดไหนถ้า
ต้องการสีเขียวก็จะใช้วัสดุอีกแบบหนึ่ง วัสดุสี

ขาวลูกออกมาก็จะออกสีเขียวหน่อย ถ้าต้องการ
ลูกที่ผิวสีเหลือง เหลืองนวลก็จะใช้กระดาษคาร์
บอนห่อ จะเน้นทำให้ตรงตามที่ตลาดต้องการมี
การลดต้นทุนการผลิต คำนึงถึงตลอดเวลารว่าใช้
น้ำเท่าที่จำเป็น ใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น ซึ่งช่วยลดต้น
ทุนให้แก่เกษตรกรอย่างมาก

ชาวดอยหล่อ ต้องการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะของมะม่วงดอยหล่อ รวมทั้งสร้างแบรนด์
และชื่อเสียงให้กับดอยหล่อ ผลผลิตที่นี้จึงมุ่ง
ตลาดส่งออกเป็นหลัก เฉพาะที่ตกเกรดที่ไม่
สามารถจะส่งออกได้ก็นำมาแปรรูปเป็นมะม่วง
อบแห้ง แอ้มและมะม่วงสด ขายในประเทศ
หรือตลาดท้องถิ่น ซึ่งเราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถรักษาคุณภาพและราคาแบบยั่งยืนอย่าง
แน่นอน



บูรณาการแก้ไขปัญหา หมอกควันภาคเหนือ



รายงานพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่จังหวัดพิษณุโลก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันภาคเหนือ (After Action Review: AAR) ปี 2561 โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัด

พะเยาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม

พลเอก สุรศักดิ์ได้ขอบคุณกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานหลักที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหามอกควัน และได้บูรณาการหน่วยงานภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการอำนวยความสะดวกการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ Single Command ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น มีการให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด นอกจากนี้ จังหวัดยังได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงหรือหมู่บ้านเสี่ยงที่เกิดการเผาซ้ำซากจากการข่าวและข้อมูลสถิติย้อนหลัง เพื่อตรึงกำลังเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาดำเนินมาตรการเพื่อเปลี่ยนกลุ่มคนจุดไฟเผาป่าให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและดับไฟภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณ

อุปกรณ์ยังชีพในป่า สถาบันการศึกษา สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการมีการพัฒนา แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสาร และติดตามตรวจสอบจุดเกิดไฟ ซึ่งช่วย อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าดับไฟของเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ติดตามไฟ ระวังและรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าและหมอก ควันอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นปัจจัย สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จจุดความร้อน และปริมาณฝุ่นละอองใน 9 จังหวัดภาค เหนือ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

นางสุนิษา ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 แต่ละจังหวัดได้ประกาศช่วงห้าม เผาอย่างเด็ดขาดจังหวัดตากและลำปาง เป็นจังหวัดแรกที่ประกาศห้ามเผาระหว่าง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2561 และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผา ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 โดย ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดเท่ากับ 233 ไมโครกรัมต่อลูก บาศก์เมตร ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำ ปาง ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 สำหรับ จำนวน วันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

พบว่า จังหวัดตากมีปริมาณฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐานสูงสุด จำนวน 19 วัน ขณะที่จังหวัดพะเยาเป็นเพียงจังหวัด เดียวที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน

ในส่วนสถานการณ์จุดความร้อน สะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 จาก การเปรียบเทียบข้อมูลจุดความร้อนสะสม รายจังหวัดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบจำนวนความร้อนในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 4,717 จุด ลดลงจาก ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 ที่พบจำนวน จุดความร้อน 5,418 จุด หรือลดลง ประมาณร้อยละ 13 เมื่อพิจารณาจำนวน จุดความร้อนสะสมรายจังหวัด พบว่า จังหวัดตากมีจุดความร้อนสะสมสูงที่สุด 1,377 จุด รองลงมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสม 915 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนสะสม 650 จุด ตามลำดับ

แจงมะกันอย่าตัดจีเอสพี

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยมกรณีสืบสวนผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) อยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องของสภาผู้ผลิตสุกรแห่งสหรัฐฯ ที่ขอให้ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทย เพราะไม่เข้าข่ายประเทศที่ได้รับสิทธิในการเปิดตลาดให้กับสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการและสมเหตุผล เนื่องจากไม่เปิดตลาดนำเข้าหมูจากสหรัฐฯ ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ได้ยื่นคำร้องไม่ให้สหรัฐฯ ตัดสิทธิสินค้าไทยแล้ว ขณะนี้สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะวันที่ 19 มิ.ย. นี้ โดยฝ่ายไทยจะมีสำนักงานมาตรการสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และสำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (ทูตพาณิชย์) เป็นผู้ชี้แจงกับสหรัฐฯ

ส่วนกรณีที่ญี่ปุ่นจะตัดจีเอสพีไทยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 เพราะไทยมีระดับการพัฒนาประเทศที่สูงขึ้น และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงนั้น ผู้ส่งออกไทยไม่ต้องกังวล เพราะใช้สิทธิส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ทั้งไทย-ญี่ปุ่น และอาเซียน-ญี่ปุ่นได้ ยกเว้นไข่ลิตอล ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแคลอรีต่ำ ที่ต้องเสียภาษีนำเข้าอัตราปกติ 17% จากภาษีภายใต้จีเอสพี 10% โดยช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปีนี้ ไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวไปญี่ปุ่น 928,808 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เอฟทีเอ และการใช้สิทธิจีเอสพีในช่วง 4 เดือนปีนี้นั้น ไทยส่งออกไป 17 ประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอ 45,695.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.78% แต่กลับใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เอฟทีเอส่งออกเพียง 21,706.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.33% คิดเป็น 73.06% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ ขณะที่ส่งออกไปประเทศที่ให้จีเอสพีกับไทย 18,632.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.65% แต่เป็นการส่งออกโดยใช้สิทธิจีเอสพี 1,470.95 ล้านบาท ลดลง 0.13% คิดเป็น 55.38% ของการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิทั้งหมด.

'ตุ'สั่งเอาผิดเงินทอนกล้าไม้ อธิบดีอุทยานฯ ลั่นพร้อมให้สอบ

'บึกตุ' ชี้มทจตเงินทอนโครงการกล้าไม้ สั่งกำชับ 'บึกเต่า' รมว.ทรัพยากรฯ ไปจัดการ อ่านต่อหน้า 12

● กล้าไม้ ต่อจากหน้า 1

เด็ดขาด ขณะที่ 'ธัญญา' อธิบดีกรมอุทยานฯ ลั่นไม่หนักใจอุกตังกรรมกรสอบ ยันทำทุกอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นเรื่องเก่า แต่หากตรวจสอบใหม่ก็ยินดี ระบุทุกสำนัก ในกรมป่าไม้ ต่างก็ทำเหมือนกัน อีกทั้งสำนักงบฯ ก็เห็นชอบแปรงบฯ ให้

จากกรณีนายวิจารณ์ สิมมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งตั้งกรรมการสอบนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบุคลากรกว่า 109 ล้านบาท ไปพะงา 55 ล้านกล้าไม้ เมื่อครั้งที่นายธัญญาดำรงตำแหน่งผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เมื่อปีพ.ศ.2553 และเรียกเงินทอน 50 เปอร์เซ็นต์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความลับหน้าเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยระหว่างการประชุม พล.อ.ประยุทธ์สอบถามพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ ถึงกรณีทจตกล้าไม้ พร้อมทั้งระบุว่าหากใครทจตเรื่องกล้าไม้ไม่ต้องจัดการให้เด็ดขาด พล.อ.สุรศักดิ์รับปากว่าจะดำเนินการต่อไป

ขณะที่นายธัญญาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่าไม่หนักใจ ไม่ซีเรียส เพราะทำทุกอย่างตรงไปตรงมา ที่สำคัญพล.อ.สุรศักดิ์ก็ไม่ได้ทำอะไร โครงการเพาะชำกล้าไม้ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าในขณะนั้น ก็ไม่ได้ดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังมีสำนักแผนงานฯ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักสนองงานพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ทุกหน่วยงานดำเนินการเหมือนกันหมด ส่วนกล้าไม้ที่นำไปปลูก ขณะนี้จะมีอายุถึง 7 ปี จะรอดหรือไม่นั้น ไม่ทราบ เพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาคสนามที่ดำเนินการต่อ เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ในบ้าน ดายก็มีรอดก็มี

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวต่อว่าส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่ใช่จู่ๆ ตนจะทำได้ทันที ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมป่าไม้ และรัฐมนตรี ที่สำคัญคือสำนักงบประมาณ หากไม่อนุมัติให้แปรงบ

ประมาณ ก็ทำอะไรไม่ได้ แม้เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่า แต่นำมาตรวจสอบใหม่ ก็ยินดีให้ความร่วมมือ ยืนยันว่าไม่หนักใจอะไร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมอุทยานฯ ว่า กลุ่มข้าราชการได้แชร์ข่าวผ่านไลน์ และจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กรณีตั้งกรรมการสอบนายธัญญา อธิบดีกรมอุทยานฯ และในเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. นายธัญญาเรียกประชุมผู้บริหารกรมอุทยานฯ ทั่วประเทศ พร้อมกำชับว่าห้ามส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม

ส่วน น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวีวรณ รักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงเรื่องทจตกล้าไม้ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอนของระเบียบราชการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของกรมป่าไม้นั้น มอบหมายให้นายปรมินทร์ วงศ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว



แปลงใหญ่โคเนื้อกำแพงเพชร สู่ตราสำเร็จ โคเนื้อพันธุ์ดี



โมเดลความสำเร็จแปลงใหญ่โคเนื้อปางศิลาทอง ราคาสูง
กว่าท้องตลาด สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ขายทั้งในและ
ต่างประเทศ ตั้งเป้าผลผลิตโคเนื้อเพิ่ม 200% ในเวลา 5 ปี

นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการส่งเสริมแปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้ออำเภอปางศิลาทอง จำนวน 230 ราย โดยเมื่อปี 2559
เกษตรกรอำเภอปางศิลาทองได้มีการรวมกลุ่มพัฒนามาเป็น
แปลงใหญ่โคเนื้อ ซึ่งกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อผ่านระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยการให้เทคโนโลยีการเลี้ยง
ในระบบคอกกัก และใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาผลิตเป็นอาหารสัตว์
เช่น หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพดฝักอ่อน ใบมันสำปะหลังแห้ง เป็นต้น
ถือเป็นแหล่งอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง ส่งผลให้อัตราการเติบโต
และการเพิ่มของน้ำหนักโคเนื้อสูงขึ้นประมาณ 20% จากน้ำหนัก
โคเนื้อทั่วไป

ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอปางศิลาทอง ไม่มีการใช้
สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคจนได้รับมาตรฐาน
“ปศุสัตว์ ok” จากกรมปศุสัตว์ และทำให้โคเนื้อมีราคาสูงกว่าราคา
ตลาดทั่วไปถึง 10% นอกจากนี้กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอปาง
ศิลาทอง ยังมีกระบวนการแปรรูปโคเนื้อ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้กับโคเนื้ออำเภอปางศิลาทอง เช่น เนื้อสไลด์ เนื้อหันแกง
เนื้อสแต็ก จำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ปางศิลาทองบิฟ” ส่งไป
ขายยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ได้ทุกวัน เป็นต้น

ด้าน นางสาวธนพัต จงธนวิเศษ รองผู้จัดการแปลงใหญ่
โคเนื้ออำเภอปางศิลาทอง กล่าวว่า เกษตรแปลงใหญ่โคเนื้อ
อำเภอปางศิลาทอง เริ่มด้วยการจำหน่ายโคเนื้อส่งเป็นตัว
มีกำไรตัวละ 100 บาท และเมื่อมีการรวมกลุ่มจึงแปรรูปโคเนื้อมา
จำหน่ายภายในชุมชน ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 บาท
ต่อตัว จึงคิดที่จะขยายตลาดด้วยการส่งเนื้อโคที่ได้รับการ
แปรรูปแล้ว ออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง จนมีคำสั่งซื้อ
จำนวนมาก ทำให้การแปรรูปโคเนื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากเดือนละ
5 ตัว เพิ่มเป็น 10 ตัว ตามความต้องการของตลาด

โดยเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อปางศิลาทอง หลังจากเข้ารับ
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อแล้ว ก็ได้ขยายกำลัง
การผลิตด้วยการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน 10 ล้านบาท
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำมาขยาย
การลงทุน ทำให้ปัจจุบันโคเนื้ออำเภอปางศิลาทอง มีจำนวนประมาณ
2,000 ตัว ตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี จะเพิ่มจำนวนโคเนื้อให้ได้
3,000 ตัว และเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มปีละ 200,000 บาทต่อ
ครัวเรือน จากปัจจุบันมีรายได้ปีละ 80,000 บาทต่อครัวเรือน

“ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนโครงการ
แปลงใหญ่ ทำให้ชาวปางศิลาทอง ที่เคยประสบความล้มเหลว
กับการประกอบอาชีพเกษตรแบบเชิงเดี่ยว จนเกษตรกรมีหนี้สิน
และเมื่อได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อ
ครัวเรือน 2 แสนบาทต่อปี ขณะนี้ชื่อเสียงโคเนื้ออำเภอปางศิลาทองถือว่า
ผู้ซื้อเชื่อมั่นในคุณภาพ และยังมีความต้องการอีกจำนวนมาก”
นางสาวธนพัต กล่าว

ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ก้าวสำคัญขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล

เพื่อสนองนโยบายเกษตรยุค 4.0 ของรัฐบาล และรองรับการพัฒนาภาคเกษตรไทย ก้าวสู่เกษตรยุคดิจิทัลซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่นในการสร้างเกษตรกร Digital Farmers ให้มีทักษะและมีความแตกฉานในการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตร ส่งผลให้ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของเกษตรกรของประเทศ

นายเกษม อนุราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ “โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง” ระหว่าง จ.ระยอง อบจ.ระยอง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (Gistda) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง อบจ.ระยอง

เพื่อผลักดันศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ให้เป็น “ศูนย์กลางเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร” และต้นแบบใน

การนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับไอทีสมัยใหม่ ในการพัฒนาภาคเกษตรไทยก้าวสู่ “เกษตรอัจฉริยะ 4.0 และเป็น National Agricultural Innovation Center สำหรับให้เกษตรกรที่ต้องการความรู้ ได้รับความรู้ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้พร้อมรับการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับจุดเด่นของศูนย์ฯ นี้ที่เราจะเห็นในอนาคตคือ การจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Show Case) ด้านพืช สัตว์ และประมง เช่น เทคโนโลยีการเตรียมการเพาะปลูก การหว่านลงเมล็ด การเก็บเกี่ยวโดยเครื่องจักรช่วยในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นรถไถหว่าน รถแทรกเตอร์ ซึ่งมีระบบเชื่อมสัญญาณดาวเทียม เข้าไปในรถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจจับแปลงเพาะปลูก และสำรวจสภาพอากาศของพื้นที่เกษตรนั้นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการคำนวณระยะการเก็บเกี่ยวที่แม่นยำขึ้น

เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ โดยอุปกรณ์เซนเซอร์ที่คอยตรวจจับสภาพของต้นไม้ ว่าต้นไม้ได้รับน้ำหรือแสงแดดเพียงพอหรือไม่ หรือสภาพของดินหรือเปล่งค่าเทคโนโลยีการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช โดยระบบสนับสนุนการตัดสินใจภายใต้ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายและอัลกอริทึมสำหรับพยากรณ์ล่วงหน้า โดยสามารถดูสภาพอากาศของฟาร์มเพื่อทำนายการเกิดโรคหรือศัตรูพืชของฟาร์มได้ เครื่องนี้จะคอยดูตัวชี้วัดทางธรรมชาติต่างๆ จากนั้นถ่ายทอดข้อมูลเซนเซอร์ไปยังศูนย์กลางข้อมูลที่จัดไว้เป็นในชุดของอัลกอริทึม ผู้ใช้อ่านผล

ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีการสำรวจทางอากาศเพื่อหาความผิดปกติ โดยอุปกรณ์การบิน Drone ที่ติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆ ได้แก่ เซนเซอร์การมองเห็น, เซนเซอร์ multi-spectrum, เซนเซอร์อุณหภูมิและ LIDAR ที่สามารถวัดความสูงที่เติบโตขึ้นของพืชผล ต้นไม้ โดยไม่ต้องใช้คนควบคุม

เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร โดยการวิจัยพัฒนาใช้ไอโซนเข้าช่วย ซึ่งไอโซน (O3) จะทำการออกซิไดซ์การเน่าและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ส่งผลให้การเน่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งยังช่วยเอาก๊าซเอธิลีนออก ซึ่งช่วยควบคุมการสุกของผลไม้ได้ รวมทั้งระบบการติดตามการขนส่งสินค้าได้แบบ real-time ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทาง

เทคโนโลยีการเกษตรแนวตั้ง หรือ Vertical Farm การปลูกพืชเป็นชั้นๆ มีการให้น้ำ อาหาร และแสง เพื่อจัดทำข้อมูลสร้างระบบการดูแลรักษาที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ในโรงเรือนที่มีหลังคา ไม่จำกัดฤดูกาล และสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เทคโนโลยี Fambot หรือ ระบบปลูกพืชอัตโนมัติ เป็นระบบปลูกพืชอัตโนมัติได้หลายชนิดปลูกเอง รดน้ำเอง กำจัดวัชพืชเอง ล้างการและ



ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านซอฟต์แวร์
ไปควบคุมเซนเซอร์

เทคโนโลยีในฟาร์มปศุสัตว์ เช่น Livestock Activity Monitor เพื่อติดตามตรวจวัดการเคลื่อนไหว การกินอาหาร การเดิน ระบบการวิเคราะห์การหายใจของฟาร์มโคนม เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียจากความเสี่ยงด้านโรค และต้นทุนอาหาร เป็นต้น

ทั้งหมดคือการพลิกมิติครั้งสำคัญของภาคเกษตรที่จะพลิกผันเกษตรกร ผู้ประกอบการก้าวสู่โลกการทำเกษตรสมัยใหม่และทันสมัยเทียบเท่านานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรไทยเทียบเท่าสากลภายใต้ความยั่งยืนและมั่นคง